

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Công văn số 448/SNgV-LSHTQT ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

UBND huyện Văn Quan báo cáo tình hình, kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

Trong bối cảnh tình hình vừa thuận lợi, vừa khó khăn, thách thức dưới tác động của tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Huyện Văn Quan tiếp tục được sự quan tâm đầu tư của tỉnh. Do vậy các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ngày càng tăng. Kinh tế có bước phát triển khá, hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm tập trung đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, văn hóa xã hội có bước chuyển biến, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện có hiệu quả. Tạo hiệu quả tích cực, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội, thúc đẩy các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; trong khi đó, kinh tế của huyện có tăng nhưng chưa đạt so với yêu cầu đề ra, nguồn lực đầu tư có hạn, quy mô kinh tế còn nhỏ, đời sống Nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu còn gặp nhiều khó khăn, tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, vi phạm pháp luật về đất đai còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động của công tác thông tin đối ngoại của huyện.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh về công tác đối ngoại, trong kỳ báo cáo, UBND huyện Văn Quan đã ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2024; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 15/4/2024 của UBND huyện về triển khai thực hiện Kế hoạch số 149-KH/TU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn huyện Văn Quan; Công văn số 659/UBND-VHTT 09/4/2024 về việc tuyên truyền nội dung tác phẩm “Xây dựng

và phát triển nền đôi ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...;

UBND huyện đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng triển khai phổ biến, tuyên truyền đầy đủ và kịp thời về đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà Nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới, như: Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Kế hoạch số 149-KH/TU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới...

UBND huyện Văn Quan đã tích cực chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại góp phần tuyên truyền, quảng bá đến bạn bè trong và ngoài tỉnh về tiềm năng và lợi thế của huyện Văn Quan. UBND huyện sao gửi các văn bản chỉ đạo của cấp trên cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, phân công 01 lãnh đạo UBND huyện phụ trách thông tin đối ngoại và 01 chuyên viên kiêm nhiệm, tham mưu công tác thông tin đối ngoại; cử cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại do UBND tỉnh tổ chức để giúp cho cán bộ, công chức nắm thêm những nội dung mới và kỹ năng, phương pháp công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện định hướng công tác cho Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phản ánh kịp thời chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thu hút sự quan tâm của Nhân dân trong toàn huyện. Thông qua các hình thức thông tin tuyên truyền như phát thanh, trực quan, hội nghị, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, trên Trang Thông tin điện tử của huyện, hàng tuần có các tin, bài phản ánh các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện, đồng thời phải đảm bảo đúng quy định pháp luật về công tác đảm bảo đúng bí mật quốc gia, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Các Chi, Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động thông tin đối ngoại theo quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, đồng thời Huyện ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về những vấn đề mới nảy sinh, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nắm bắt và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, nhất quán về hành động trong bối cảnh hội nhập quốc tế

hiện nay. Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên của huyện, tuyên truyền viên cơ sở, các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn huyện làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong huyện chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm soát, khuyến khích các thông tin đúng có nội dung, tác dụng giáo dục tốt và phản bác, xử lý các thông tin sai trái, xuyên tạc, đồng thời định hướng dư luận xã hội. Trên địa bàn huyện không có các tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai lệch, tin sai trái, xuyên tạc về đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Huyện tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực phản động về tình hình trong nước.

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Công tác tổ chức quản lý đoàn ra, đoàn vào

- Trong 6 tháng đầu năm 2024 có Đoàn công tác Công ty cổ phần Giáo dục EZ Việt Nam đến thăm và làm việc tại huyện (*Việc tiếp đón, làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì*), cụ thể:

Thời gian: ngày 07/5/2024. Nội dung: trao đổi các nội dung liên quan chương trình Tân Hướng Nam, tư vấn du học Đài Loan; giới thiệu về chương trình học bổng Tân Hướng Nam, Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024, chính sách chế độ học tập, các trường, các khoa, thủ tục đăng ký xét duyệt chỉ tiêu năm 2024

Kết quả làm việc: các cơ quan, đơn vị có liên quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, chương trình làm việc, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác phát ngôn, tiếp xúc với người nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Trong 6 tháng đầu năm 2024 huyện không có đoàn cán bộ, công chức, viên chức của huyện đi tham quan, học tập tại nước ngoài.

2. Công tác vận động và quản lý viện trợ Phi chính phủ nước ngoài

Trong 6 tháng đầu năm 2024, không có dự án viện trợ Phi chính phủ nước ngoài nào triển khai mới trên địa bàn huyện.

3. Công tác văn hóa ngoại giao văn hóa

UBND huyện đã chỉ đạo việc phối hợp trong quá trình xây dựng, đệ trình, vận động cho các hồ trình UNESCO về Công viên địa chất; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam, Công viên địa chất Lạng Sơn, tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tạo động lực cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội vùng Công viên địa chất Lạng Sơn; tuyên truyền đến người dân về chủ trương xây dựng điểm tham quan của Công viên địa chất trên địa bàn huyện, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để triển khai thực hiện các phương án thiết kế cải tạo

cảnh quan, trở thành điểm du lịch trên tuyến tham quan Công viên địa chất Lạng Sơn. Kết quả tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã được trên 70 lượt.

UBND huyện đã triển khai xây dựng hạ tầng tại 04 điểm tham quan trên tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn (*Điểm tham quan “Rừng hồi Xứ Lạng”, xã An Sơn; điểm tham quan “Bãi đá nháy”, xã Diêm He; điểm tham quan “Vị thuốc chữa lành”, xã Diêm He; điểm tham quan “Nhà thờ họ Hà thổ ty”, xã Bình Phúc*).

4. Công tác thông tin đối ngoại và quản lý các hoạt động thông tin, báo chí phóng viên nước ngoài tại địa phương

- Công tác quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài tại địa phương: trong 6 tháng đầu năm 2024, không có phóng viên nước ngoài có hoạt động tại huyện.

- Công tác thông tin, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại địa phương: các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện đã triển khai các biện pháp tiếp tục quản lý, phát huy, duy trì trên 30 lễ hội lớn nhỏ khác nhau trên địa bàn huyện, chủ yếu là lễ hội lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng. Trong đó phải kể đến một số lễ hội thu hút du khách địa phương và địa bàn khác đến như: Lễ hội lồng tồng Tu Đồn, Thị trấn Văn Quan (*ngày Mùng 4 tháng Giêng*); Khòn Khê, xã Bình Phúc (*ngày Mùng 7 tháng Giêng*); Bản Giềng, xã Tú Xuyên (*ngày 13 tháng Giêng*); *Hội chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn (27/3)*.

Qua đó, việc tổ chức các hoạt động đã góp phần quảng bá các giá trị di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh đặc sắc của huyện, thúc đẩy phát triển du lịch trên cơ sở tôn trọng tự nhiên, bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý, hiệu quả các tài nguyên du lịch, tài nguyên văn hóa.

5. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

Tình hình xuất cảnh: trong 6 tháng đầu năm, không có đoàn cán bộ, công chức, viên chức của huyện đi tham quan, công tác nước ngoài; không ghi nhận trường hợp nào là công dân trên địa bàn huyện xuất cảnh trái phép.

Tình hình nhập cảnh: trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện ghi nhận 10 trường hợp nhập cảnh hợp pháp (trong đó: 07 trường hợp là phụ nữ lấy chồng là người Trung Quốc nhập cảnh vào địa bàn để thăm thân nhân; 03 trường hợp nhập cảnh vào để bàn để lao động); 03 trường hợp vi phạm pháp luật nước ngoài về cư trú; không ghi nhận trường hợp nào bị tai nạn tại nước ngoài.

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN

1. Thuận lợi

Việc tăng cường công tác đối ngoại trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; các cấp, các ngành, các đoàn thể đã tích cực trong nhận thức về vai trò của công tác đối ngoại trong tình hình mới; công tác quản lý hoạt động đối ngoại từng bước được đẩy mạnh; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào được tăng cường.

2. Khó khăn

Nhận thức của một số cán bộ, tổ chức, cơ quan đơn vị về nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới chưa đầy đủ; đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại còn hạn chế về kiến thức đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, am hiểu về các đối tác nước ngoài... nên ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, đề xuất và thực thi công vụ trong công tác đối ngoại.

3. Nguyên nhân

Do kinh phí hạn hẹp nên huyện không xây dựng được chương trình hoạt động đối ngoại mà chủ yếu là cử tham gia đoàn do Tỉnh hoặc các tổ chức mời tham gia.

Phương tiện và cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu. Đội ngũ cán bộ, công chức chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chính quy, thiếu kinh nghiệm nên còn hạn chế về năng lực trong công tác đối ngoại, chưa tổ chức được các hoạt động cụ thể để vận động, tranh thủ nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác thông tin đối ngoại trong các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn huyện.

Từng bước xây dựng lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại có trình độ, năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác đối ngoại những năm tiếp theo.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, phát huy nguồn lực của người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, luôn khuyến khích các Kiều bào về nước đầu tư, chuyển giao khoa học - công nghệ và các nguồn vốn đầu tư vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Văn Quan.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP, ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

- Quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tiềm lực về tài chính viện trợ cho các lĩnh vực còn nhiều khó khăn của huyện.

- Hướng dẫn, cung cấp thông tin, đầu mối về người Việt Nam ở nước ngoài để huyện có điều kiện tiếp xúc, nắm bắt tình hình người Việt Nam ở nước ngoài, vận động họ trở về quê hương hợp tác, đầu tư, tham gia phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cấp huyện. Hàng năm mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các

đối tượng không chuyên trách; các đối tượng tham gia vào hoạt động đối ngoại ở cơ sở; tập huấn về công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại cho các phóng viên, báo đài ở cơ sở.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động quảng bá các giá trị di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh đặc sắc nhằm thu hút khách tham quan, du lịch, thu hút vốn đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân người nước ngoài, kiều bào.

Trên đây là báo cáo về tình hình, kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện Văn Quan./.

Nơi nhận:

- Sở Ngoại vụ;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

Q. CHỦ TỊCH

Hứa Phong Lan